

Biệt kích quân mọt tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Trong thập niên 1960, Hoa Kỳ đưa hàng trăm biệt kích quân Việt Nam xâm nhập vào miền bắc Việt Nam.



Hình minh họa

Sau đó người Hoa Kỳ báo cáo là họ đã chết, nhưng nhiều biệt kích quân vẫn còn sống sót qua các trại tù nơi miền bắc, để rồi chôn vùi câu chuyện trong “tám vỉi liếm (xác chết)” nhiều năm. Có ít nhất 200 biệt kích quân Việt Nam đã sống sót qua thời gian tù đày, tra khảo, đày đọa và đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Họ tin rằng, vẫn còn 88 biệt kích quân, đang đợi cơ hội bắt giam giết. Các hoạt động bí mật, không thành công nơi miền bắc Việt Nam được bí mật có mặt danh Oplan 34A (Kế hoạch Hành Quân 34 Alpha). Do cơ quan Trung tình Báo CIA khời động từ năm 1961, đến năm 1964 bàn giao cho Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Hoa Kỳ, qua trung gian MACV. Theo những tài liệu, tờ báo New York Times sau tám tháng, Hoa Kỳ huấn luyện biệt kích quân Việt Nam, đưa họ xâm nhập vào miền bắc Việt Nam, rồi xóa tên từng người một trong số họ năm 1965. Nhiều biệt kích quân theo đạo Thiên Chúa Giáo, đã chịu ơn cứu sống trong những năm 1950, và biệt kích tình động phẫn nộ.

Vài tài liệu nói về những cái chết của biệt kích quân trong toán Scorpion. Tuy nhiên đài phát thanh Hà Nội thông báo, và cơ quan CIA thâm nhập, cho rằng toán biệt kích bắt sống trong

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

tháng Sáu năm 1964. Nhiệm vụ biết kích quân bí mật, giám sát trong những điều kiện không thể diễn tả bằng lời nói được. Dù sao chẳng nói, các quan CIA tuyên bố họ đã chết và trở cho gia đình họ mới sẽ tiến hành khoanh vùng 4000 đô la, cho sự hy sinh của họ.

CÂU CHUYỆN CỦA BKQ MỘT A TÀI (toán Dragon) bị giám sát từ 1962-1982

Nhóm “Biết Kích Quân Bí Mật Tích” chúng tôi dò thám cho các quan CIA từ năm 1960, và biết được những dự bí mật xung quanh miền bắc Việt Nam.

Đến năm 1964, Bộ Quốc Phòng / TTM (Pentagon) Hoa Kỳ quyết định, các biết kích quân đã biết chết trong căn cứ tù đày, hoặc phải làm việc cho chính quân, và tiếp tục gọi ra ngoài bắc những toán biết kích mới.

Đến năm 1968, đã có khoảng 500 biết kích quân bí mật, giám sát miền bắc Việt Nam. Và gia đình của các biết kích quân được thông báo là họ đã chết. Hai mươi năm sau, hơn 500 biết kích quân được trả tự do, trở nên trở lại từ ngoài bắc. Nhiệm vụ biết kích quân đã sống sót qua thời gian tù đày, có những bị giám sát gần 30 năm.

Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hiệp định Paris được ký kết, có hiệp ước cho tất cả những ai liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Các tù binh chiến tranh được trả tự do, và các biết kích quân mong chờ ngày được trả về.

TOÁN BIẾT KÍCH ATLAS, (3/1961)

Toán biết kích Atlas được đưa ra ngoài bắc trong tháng Ba năm 1961, gồm có bốn người: trưởng toán Nguyễn Hữu Quang, ba toán viên, Nguyễn Hữu Hùng, Tô Đức Khôi (chết trong lúc chiến đấu), và Trần Việt Nghĩa.

TOÁN BIẾT KÍCH CASTER, SÀI GÒN LA (27/5/1961)

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Toán biết kích Caster được quy định cho huy của Hà Văn Chép, cùng với các toán viên: Đinh Văn, Quách Thông, Phạm Công Thông được đưa vào Saigon, sau khi họ đã tình nguyện thi hành nhiệm vụ bí mật nội địa. Khi nhân viên phòng 45 cho họ biết sự được chờ đợi dù xung quanh vẫn còn nh S n La, họ cũng không thắc mắc với nhiệm vụ của toán biết kích. Trong tháng Năm, toán biết kích bắt đầu được đặt tên là Caster. Sau đó toán Caster nhận được xung quanh S n La trong khi các đơn vị võ trang của miền bắc đang chờ đợi họ.

Ít lâu sau khi bắt đầu, nhân viên truyền tin bắt ép buộc phải làm việc cho họ, Nha Ph n Gián điệp bắt đầu. Anh ta báo cáo với Saigon rằng, toán biết kích Caster đã đặt chân xung quanh miền bắc an toàn. Toán Caster vẫn tiếp tục hoạt động được lập (thực ra đã bắt đầu) cho đến tháng Bảy năm 1963, khi cơ quan Tình Báo CIA cho rằng đã mất liên lạc với toán biết kích, liên lạc cùng toán Caster liên lạc được, ở trên đất Lào.

TOÁN BIẾT KÍCH DRAGON, MÓNG CÁY (10/3/1962)

Toán biết kích Dragon hoạt động trong vùng Móng Cáy từ ngày 10 tháng Ba năm 1962 cho đến tháng Mười một năm 1968.

Các biết kích quân trong toán Dragon sau khi đã hoàn tất khóa nhận dụng, xạ được vũ khí, máu sinh và tình báo. Họ được huấn luyện được biết thêm khoảng ba tháng trước khi được đưa đi xâm nhập vào miền bắc Việt Nam. Khóa huấn luyện này cho họ biết những tin tức mới nhất về chế độ cầm quyền miền bắc khi họ vào tiếp thu, kết thúc năm 1954. Những tin tức mới này sẽ cho các biết kích quân thêm khả năng máu sinh nội địa và huấn luyện được. Toán biết kích Dragon được đưa đi thăm trị vì tại S n Trà, ngoài ô thành phố Đà Nẵng. Trị vì tại đây nhận những người tin cậy và tuyển dụng ngoài bắc vào miền nam. Người mới đến phải khai báo và qua thẩm tra hành chính trước khi được đưa vào trong miền nam để nhận công.

Buổi thuyết trình do một sĩ quan Việt Nam đảm trách được một hội chánh viên tháp tùng. Để tài bao gồm: họ thường hành chánh cho miền bắc, trung ương xung quanh làng xã, họ thường an ninh, các đơn vị an ninh, quân phòng, và với nội địa miền bắc. Thuyết trình viên cũng nói về đời sống dân chúng ngoài bắc, sự di chuyển, chế độ kiểm soát, họ khỏe, v.v...

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Tất cả các biết kích quân trong toán Dragon đều có gốc rễ nằm ở miền bắc. Họ nói rành ngôn ngữ, cách phát âm, biết rõ phong tục, tập quán đời sống. Trong khóa huấn luyện, toán viên mới nhìn ra mình cần phải học hỏi nhiều danh từ mới, từ mới cho đến những nằm ở miền bắc. Những danh từ trước năm 1954, nay đã ít dùng nữa.

Toán biết kích Dragon gồm có: Móc A Tài trợ ngân toán, và các toán viên Vòng A Ung, Trênh A Sam, Giáp Tú Cam, Vòng Hàng Quay, và Trần Văn Mìn. Có sáu người đều thuộc số các thiêu Nùng. Họ phải ra đi xâm nhập ba chuyến trên các thuyền buồm (đều đóng ở Đà Nẵng theo khuôn mẫu các tàu đánh cá ngoài bắc) Nautilus N1, N2, và N7, với nhiệm vụ nằm vùng lâu dài trong vùng Móng Cáy, sát biên giới với Trung Hoa.

Toán Dragon đều có mặt ngay ở Hoa Kỳ tên là “Robert” (đều tên thật, nhân viên CIA) thuyết trình ở Saigon với nhiệm vụ tổng quát của toán biết kích, phần chi tiết số do các sĩ quan khác trong đơn vị. Toán Dragon số toán công mặt đài radar ngoài khơi bắc miền bắc, biết liên lạc với những đồng viên gốc người Nùng do đội tá Vòng A Sáng “gài” lái, trước khi đưa các đơn vị người Nùng đi vào nam. Người thuyết trình cho biết, đội tá Vòng A Sáng đã ra lệnh cho mặt số “thuộc cấp”, những không còn liên lạc được nữa, sau năm 1954.

Trong khi toán Dragon chuyển bắc lên đồng (xâm nhập bằng đồng người bắc), mặt toán biết kích đều thuộc dù xuống tăng công cho toán biết kích Europa. Chiếc phi cơ C-123, do phi công người Đà Loan (CIA trước) lái đâm vào mặt núi trên đất Lào trước khi đến điểm thả dù, tất cả mặt người trên chiếc phi cơ đều tử nạn. Mặt nhóm nhân viên “bán quân số” CIA đã đến quan sát chiếc bị rơi xác nhận.

Trong tháng Bảy năm 1962, bộ trưởng Quốc Phòng McNamara triệu tập mặt phiên họp gồm bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao và các quan Tình Báo CIA, để thảo luận với việc bàn giao chương trình 34A cho quân đội, trong kế hoạch “Trở Lại” (Switch Back). Đội tá George C. Morton, trưởng ban Chiến Tranh Ngoại Lộ, phòng 3 Hành Quân trong bộ Tổng Lãnh Quân Việt Nam MACV cho rằng cần có sự tham dự của Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ. Đội tá Morton đã có thành tích “nằm vùng” ở Hy Lạp (Greece) trong đầu thập niên 1950, và đều xem như chuyên gia về Chiến Tranh Ngoại Lộ.

Đều có Felt, đều thúc việc trở đưa, những với VC phá hoại đều ngụy xe lửa trong miền nam bằng cách phá hoại đều ngụy xe lửa tại miền bắc lên đến Trung Hoa. Ông ta còn đưa ra ý kiến, xuống đồng tu nghiệp đưa biết kích xâm nhập miền bắc, mà ông ta cho rằng miền bắc không đủ khả năng để chống lại.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Đến tháng Chín, Ủy ban Địch Biệt "5412" trong hội đồng An Ninh Quốc Gia tán đồng ý kiến đô đốc Felt đưa ra trước đây, đồng nghĩa xóa đồng nghiệp tức đồng phóng thủy lôi và đến với Ngõng Nhái Hội Quân trong cuộc chiến bí mật chống lại miền Bắc Việt Nam.

Điệp viên Ares được đưa đi xâm nhập miền Bắc bằng thuyền đổ bộ trong tháng Hai năm 1961. Ông ta vào đến khu vực đông bắc tỉnh Quảng Ninh một cách êm xuôi, và ít lâu sau báo cáo với Saigon. Đó là đồng nghiệp của đồng nghiệp nhân viên "bán quân sự" (điệp viên) của trùm CIA tại Việt Nam lúc bấy giờ, William Colby.

Trong tháng Sáu năm 1962, toán biệt kích Eros gồm có năm người nghiệp dư xuống tỉnh Thanh Hóa. Chỉ ít lâu sau, toán biệt kích bắt một đến vài biên phòng bắt sống, hình như đơn vị quân đã biệt trú, có toán biệt kích hoạt động trong khu vực. Và nhân viên truy cập cũng ép buộc làm việc cho họ, gửi nghiệp báo cáo sai lệch với Saigon. Trước đó, trong tháng Tư, toán biệt kích Remus gồm có sáu người nghiệp dư xuống trên đất Lào để đảm bảo an toàn, rồi xâm nhập khu vực Đỉnh Biên Phòng bằng đường bộ. Toán biệt kích Remus vẫn... hoạt động cho đến năm 1968, đài phát thanh Hà Nội loan tin bắt đầu cuộc toán biệt kích trong vùng hoạt động của toán Remus.

Trong tháng Bảy năm 1962, điệp viên Nguyễn Châu Thanh ra đi bằng thuyền, xâm nhập vào vùng biển Hà Tĩnh. Đúng ra chiếc thuyền Nautilus N3 có nhiệm vụ đưa anh ta đi, nghiệp thay đổi vào giờ phút chót, một chiếc thuyền khác phải đưa đi. Sau khi xâm nhập được ít lâu, người đi điệp viên cũng bắt phát giác và bắt bớ.

TOÁN BIỆT KÍCH EROS, THANH HÓA (6/1962)

Toán biệt kích Eros gồm có năm người nghiệp dư: đồng nghiệp toán Hà Trung Thuận (chết trong tù), Hà Công Quân (nhân viên truy cập), Phạm Công Tiêu, Phạm Công Thuận (truy cập), và toán phó Phong Công Dung. Toán Eros nghiệp dư xuống Thanh Hóa trong tháng Sáu năm 1962, trốn tránh được ít lâu trước khi bắt bớ.

TOÁN BIỆT KÍCH SWAN, CAO BANG (4/9/1963)

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Toán biết kích Swan nháy dù xuống tỉnh Cao Bằng ngày 4 tháng Chín, gồm có: trưởng toán Nông Công Đỉnh (bạn xã tôi), Lý A Nhì (trở nên lúc chiến đấu), Đàm Văn Ngộ (nhân viên truyền tin), Đàm Văn Tôn (toán viên), Mã Văn Ban (toán viên) và toán phó Nông Văn Hình.

Toán biết kích Bull nháy dù xuống vùng Hà Tĩnh ngày 7 tháng Mười. Toán Ruby bạn tôi, bạn truyền tin ngay khi vừa nháy dù xuống, cũng trong vùng Hà Tĩnh vào đầu tháng Mười Hai (5/12). Các biết kích trong toán Ruby, bạn tôi tránh và di chuyển về hướng nam (miền nam), rồi bạn biết tôi mới tới gặp quân Quãng Bình. Gặp như tôi cũng an ninh miền biết biết đầu c toán biết kích Ruby, họ đầu c bạn tin biết đầu c toán biết kích Ruby trên đài phát thanh Hà Nội và cơ quan Tình Báo CIA đầu đầu c.

Khoách “Trở Lại” (Switch Back) biết đầu t ngày 22 tháng Giêng năm 1963. Cơ quan CIA bàn giao Hàng Quân 34A cho quân đội, mới trung tâm huấn luyện biết kích ở Long Thành đầu c xây dựng trong tháng Tám năm 1963. CIA bàn giao tôi “tốt c”, kèm các toán biết kích đang “nhóm vùng” hoặc đang bạn c tù ngoài miền bạn c. Huấn luyện viên bạn chết Nguyễn Hoàng Kiệt tôi “Larry Jackson là nhân viên CIA mà tôi liên lạc trong việc huấn luyện phá hoại bạn chết tôi, và ông ta bạn làm việc với tôi cho đến khi Quân đội đến thay thế trong mùa Xuân năm 1964. Biết đầu t mùa Hè năm 1963, Lạc Lạc xuống đội Biệt Động Hoa Kỳ đã biết đầu t đến Long Thành.”

Toán biết kích Horse đã đầu c tuyển mới năm 1962, bây giờ chia xã kinh nghiệm với những chiến hữu mới. Trong mùa Thu năm 1965, chín biết kích trong toán Dog và ba trong toán Easy-B nháy dù xuống tăng cường cho toán Easy (Toán Easy gồm 8 biết kích đã nháy dù xuống miền bạn c ngày 9/8/1963). Đến ngày 7 tháng Mười năm 1965, tám biết kích trong toán Verse đầu c xuống Sơn La, tăng cường cho toán Tourbillon. Tốt c các toán biết kích đầu c lính Biệt Động Tình “đón tiếp”.

TOÁN BIẾT KÍCH ROMERO, QUẢNG BÌNH (19/11/1965)

Cũng trong tháng đó (11/1965), toán biết kích Romero gồm mười một người đã sẵn sàng lên đầu c. Cũng như các toán biết kích trước khi lên đầu c, đầu c đưa vào khu “cắm”. Nhiệm vụ cho toán Romero là nháy dù xuống thay thế cho toán biết kích khác, đầu c này làm cho biết kích quân trong toán tin rằng, các toán biết kích trước đây đã xâm nhập sâu vào miền bạn c. Mọi đầu c trong thời gian huấn luyện, họ chết a thay ai ra đi... rồi trở lại, tuy nhiên sĩ quan huấn luyện bạn trở lại rằng, các toán biết kích về họ đầu c đầu c người bạn c, đầu c cho mọi người an tâm. Riêng toán Romero đầu c đầu c, bạn ra ngoài bạn c trước, rồi sẽ có như sau.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Toán biết kích Romero gồm có: Trần Nhàn, Vũ Khắc Hài, Nguyễn Văn Hân, Hà Văn Hoan, Trần Văn Mạnh, Hoàng Hùng, Đinh Hùng Nhi, Nguyễn Văn Tân, Lê Văn Thanh, Trần Thế Thành, Đỗ Ngọc Ưông. Sáng ngày 19 tháng Mười Một, toán đặc biệt phi công Hoa Kỳ cất cánh từ Long Thành chuẩn bị hành quân tiến phòng Khe Sanh. Và chiều hôm đó, toán biết kích lên hai trực thăng, trên chiếc thứ ba có người Hoa Kỳ và sĩ quan hành quân Việt Nam bay theo.

Đoàn trực thăng bay với cao độ thấp vòng qua nước Lào trực tiếp khi xâm nhập vào miền bắc Việt Nam. Khoảng bốn, năm giờ chiều, hai chiếc trực thăng thả toán biết kích nơi mặt khu vực gần biên giới Lào-Việt và đường mòn HCM, trong quần Lữ Thầy, tỉnh Quảng Bình. Toán biết kích nhanh chóng đem đi tiếp liệu xuống và di chuyển xa ra khỏi bãi đáp trực thăng.

Toán Romero báo cáo về chuẩn bị hành quân tiến phòng Khe Sanh, đã xuống bãi đáp an toàn và biết đi di chuyển đến điểm tập hợp đã dự trù trước. Khi toán biết kích di chuyển, họ mới biết rằng, đơn vị phòng mìn cây sồi phi mặt năm ngày, vì đi theo hoàn toàn khác hướng với trên bản đồ (khu vực bom tàn phá).

Rồi toán biết kích khám phá ra thêm, trực thăng đã đưa họ đến không đúng bãi đáp trực thăng, nên đã dự trù trong lộ trình hành quân. Toán Romero rời vào tình trạng rối trí, không xác định được điểm đi, vì trí của toán biết kích, cũng như bãi đáp trực thăng mà họ xuống.

Toán biết kích Romero báo cáo về và được xác nhận đúng, họ đã bỏ đưa đến sai bãi đáp, và được lệnh, đi quy định như của cấp chỉ huy cao. Toán biết kích cũng không ngờ, thời gian năm phút lộ trình trong mặt khu rừng, đi theo xa lộ, rất căng thẳng, kéo dài đến sáu tuấn (?), thời gian phải đem theo gần công. Rồi chuyển xuôi xuống ra, bỏ chỉ huy trong Saigon đã xác định được vị trí của toán biết kích Romero và ra lệnh cho họ chuyển đến bãi đáp trực thăng tiếp.

Toán biết kích làm theo lệnh, chốt cây, đơn vị làm bãi đáp, họ triển khai theo hình chữ "T" đánh dấu vị trí cho phi công tiếp liệu (thông báo phi công, tiếp liệu cho trong quả bom Napalm giết). Nghe tiếng động của máy bay, toán biết kích sống sống nhìn tiếp liệu bay cách xa bãi đáp khoảng năm cây sồi... và với đi theo trong khu vực họ phải đi mất ngày được.

Trong khi nhìn những "nguồn" trên trời, các biết kích quân nghe tiếng người nói,

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

tiếng quát nổ ra phát ra từ một con suối gần đó. Đám an toàn khu vực toán biệt kích Romero đang trú ẩn, các biệt kích mò đến con suối, dò thám. Họ theo dõi năm người lính Bắc Việt, xếp ghế xây cái bẫy con đom đóm u ám, ăn uống rồi giảng võng nháp sắp sửa đi ngủ. Một người lính Bắc Việt rớt tự nhiên, không hề đang bị lính biệt kích trang bị đến tận răng theo dõi.

Toán biệt kích bàn với nhau, vẫn còn lâu mới đến thời gian lên máy truyền tin báo cáo, nên không thể yêu cầu oanh kích bằng phi cơ. Họ nghĩ đã mất điểm tiếp tế, nên xin tiếp tế mới chuyển khác, để quân sự phát giác ra toán biệt kích. Cuối cùng các biệt kích quân quyết định, biệt kích xông vào bắt sống năm tên lính Bắc Việt.

Năm người lính Bắc Việt thuộc đơn vị biên phòng tỉnh Quảng Bình. Toán Romero được biệt kích đến vị biên phòng Bắc Việt đã báo động có toán biệt kích trong khu vực và đang đi tìm. Có lẽ do một người dân đi rừng trông thấy treo thẳng chướng toán biệt kích bay vào. Theo lời khai của "tù binh", họ thấy biên phòng nói mình biết rớt chốt chốt, tất cả mọi người dân, mọi ngôi làng đều báo lên ban chỉ huy đơn vị biên phòng, mọi khi trông thấy các loại tu bay của Hoa Kỳ.

Toán biệt kích Romero đã được huấn luyện ở Long Thành, phải giữ để quân ngay tức khắc, để báo một cho chuyển công tác và an toàn cho toán biệt kích. Nhờ người này, toán Romero đã biệt kích, để đã phát giác có toán biệt kích xâm nhập và đang đi lùng bắt.

Khi được huấn luyện là một chuyển, nhưng khi đi một vài thời gian là chuyển khác... sau ba ngày ngừng để suy nghĩ, người biệt kích trưởng toán Romero nhận thấy do năm người lính Bắc Việt, rồi toán biệt kích di chuyển ngay lập tức để trốn tránh. Chuyển này họ không báo cáo với ban chỉ huy Nha Kỹ Thuật, đến với SOG trong Saigon.

Sau một tuần lễ trốn, ngày 14 tháng Giêng năm 1966, toán biệt kích Romero bị bao vây bởi đơn vị biên phòng và tiếp tục đi phòng. Năm người lính Bắc Việt đã chạy về đến vùng, báo cáo lên cấp chỉ huy của họ về toán biệt kích.

Sau khi bắt bắt, tất cả đều bị lột tay ra để ng sau bằng dây đến thời. Hai biệt kích quân mang máy truyền tin để đi riêng ra và bắt ép buộc phải làm việc cho đơn vị phòng gián, chuyển biệt kích, gián điệp mình biết. Sau đó họ đưa toán biệt kích Romero đến nhà tù trong trại ở Đàng Hải, thấy ra là những túp lều tranh, vì cấp thành phố đã bị không quân Hoa Kỳ oanh kích tan nát. Đó là "nhà" của toán biệt kích Romero trong sáu tuần lễ sắp đến.

TOÁN BIẾT KÍCH HECTOR

Đội úy Nguyễn Hữu Luy, một sĩ quan làm việc cho Nha Kỹ Thuật, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, có tinh thần trách nhiệm và công việc. Ông ta muốn công minh công trình “nắm vùng” dài hạn có kết quả. Để thực hiện điều đó, ông ta tuyển mộ, chọn lựa, lấy những thanh niên trẻ, tình nguyện và có trình độ học vấn lớp mầm mồi, lớp mầm toán lớn (đồng nghiệp) có tên là Bắc Bình. Đội úy Luy đích thân theo dõi việc huấn luyện cho toán biết kích mới này, đưa họ xâm nhập vào miền bắc và đem họ trở về an toàn. Ông ta tiên đoán rằng, những toán viên sau này sẽ trở thành những cán bộ nòng cốt, huấn luyện các toán mới. Khi ông Luy giới thiệu điều này cho toán biết kích, một vấn đề gặp phải là khi đã xâm nhập vào miền bắc, toán biết kích không thể biết rõ chính xác vị trí của mình để báo cáo.

Toán Bắc Bình bắt đầu việc huấn luyện trong tháng Mười Một năm 1965. Đội úy Luy đích thân chỉ huy việc huấn luyện, ông ta công bố huấn luyện một toán lớn để có thể chia ra làm bốn toán nhỏ. Đầu tháng Sáu năm 1966, việc huấn luyện toán biết kích Bắc Bình (tên Việt Nam) hoàn tất, và các toán kích quân đã sẵn sàng lên đường.

Toán Bắc Bình, khi thực tế có bốn bốn mươi người, sau khi huấn luyện xong, chỉ còn không quá ba mươi người nên chỉ có thể chia thành hai toán nhỏ. Toán Bắc Bình 1, bởi Bùi Quang Cát làm trưởng toán, đội úy Luy tiếp tục theo toán biết kích để công việc. Toán biết kích được đưa vào khu cấm trong tháng Sáu và đặt tên là Hector-1.

Ngày 22 tháng Sáu năm 1966, toán biết kích Hector-1 được trực thăng đưa đi theo lộ trình cũ của máy toán biết kích ra đi trước đó. Đầu tiên họ được đưa qua Thái Lan, sau đó trực thăng sẽ đưa toán biết kích băng qua đất Lào, xâm nhập vào phía tây tỉnh Quảng Bình. Toán biết kích vào khu vực hoạt động an toàn, họ lập căn cứ hành quân, và hoạt động được một tháng.

Đội úy Luy, cùng với trưởng toán biết kích Hector-1, Bùi Quang Cát và hai toán viên, Đinh Văn Văn, Nguyễn Mạnh Hùng đi đến một ngôi làng nhỏ nơi miền núi, để gặp những người dân làng. Nhiệm vụ toán viên cho rằng, điều đó nguy hiểm, những ông Luy trấn an họ, sẽ không sao, họ sẽ đi đến làng rồi trở về bình an, vô sự. Khi bốn quân nhân biết kích đến làng, những người dân làng báo họ nghe thấy, những người đi báo lập công an ninh trong làng và kết quả, cả bốn người đều bắt.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Váh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Nháng biết kích quân còn lại trong toán Hector-1 ở căn cứ chßi. Đßng ra hßi phßi làm ßng theo thßi tßc “nhßng đißu cßn phßi làm”. Đßi đßi úy Luyßn và ba ngßi kia, nßu không quay trßi lại trong vòng ba tißng đßng hßi, hßi phßi di chuyßn căn cứ hoßt đßng. Nháng toán biết kích Hector-1 đßi đßn năm tißng đßng hßi. Trong khi đó lực lượng an ninh miền bắc, ép bußc ngßi trßi ng toán biết kích dßn đßt nhân viên an ninh, biên phòng đßn căn cứ của toán biết kích Hector-1 biết tßt cả nhßng biết kích quân còn lại. Cũng nhß số phßn nhßng toán biết kích trßi cß đó, hai nhân viên truyßn tin, bß đßa đi riêng, ép bußc phßi làm việc cho Hà Nội.

Ngày 13 tháng Chín năm 1966, phßn còn lại của toán Bắc Bình, gọi là toán biết kích Hector-2 đßc đßa vào khu cßm trong căn cứ Long Thành đßng nghe thuyßt trình vß nhißm vß do mßt thißu tá Lực Quân Hoa Kỳ và đßi úy Dũng làm thông ngôn đßm trách. Toán biết kích Hector-2 có nhißm vß dò thám hß thßng đßng mòn HCM. Chỉ tißt số thßng báo sau, khi toán biết kích đã đßt chân lên đßt bắc. Nhißm vß cho toán Hector-2 đß trừ số kéo dài hai năm, và các biết kích quân số đßc thông báo nhißm vß mßi hàng tháng tùy theo nhißm vß và tình hình.

Đßi úy Dũng nói thêm, toán Hector-2 còn có nhißm vß đi tìm toán Hector-1, nßu tìm đßc báo cáo vß bß chß huy. Sau khi Nha Kỳ Thußt mßt liên lạc vßi toán biết kích Hector-1, đích thân đßi úy Dũng ngßi trên mßt máy bay thám thính L-19 đi tìm. Ông ta chßp mßy tßm nhß vß trí mà đßng ra toán Hector-1 phßi có mßt, nhßng không thßy đßu hißu gì của toán biết kích. Đßi úy Dũng nhßn mßn sßi dây liên hß gißa hai toán biết kích Hector 1 và 2, ông ta mußn toán Hector-2 có trách nhißm tinh thßn đßi vßi Hector-1. Toán Hector-1 đi trßi cß đß lập căn cứ hoßt đßng cho cả hai toán Hector. Nhßng lúc đó, Hector-1 đßng mong Hector-2 đßn cßu hß.

Đßng Đßnh Thßý (thißu úy), cß vßn quân số cho toán Hector-2 hßi thúc cho toán biết kích lên đßng sßm. Các biết kích quân khác cũng đßng ý, hß vßn tin rßng, đßi úy Luyßn vßn có đß khß năng mßu sinh, thoát hißm. Tßt cả toán Hector-2 chßp nhßn là nhßn đßnh của đßi úy Dũng, có là Hector-1 đßng thßt lực trên núi.

Đßi úy Dũng xem xét lại nhißm vß, vß trí trong toán biết kích của tßng cá nhân. Trßi ng toán biết kích Hector-2 là Mai Nhuß Anh, toán phó là Vũ Văn Chi. Khi trßi thßng chß toán biết kích đáp xußng miền bắc, ngßi nhßy ra đßu tiên là Hoàng Đßnh Kha, anh ta có nhißm vß quan sát khu vực xung quanh bãi đáp (an ninh). Các toán viên khác có nhißm vß khißng nhßng thùng là chßa đß tißp lißu, đßng cß xußng.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Những người không quen cho biết bãi đáp trực thăng xâm nhập là một chòm núi, trong khu vực hoạt động rừng kho rừng 5000 cây sồi vuông cạnh toán biết kích Hector-2. Khu vực này được chọn vì nằm gần đường mòn HCM và không gần những ngôi làng nhỏ... Hy vọng toán biết kích sẽ được an toàn khi xâm nhập.

Toán biết kích được cho biết, loại trực thăng chuyên toán biết kích xâm nhập là loại mới, bay nhanh, quân đội Hoa Kỳ mới đem qua vùng Đông Nam Á 40 chiếc để thử biết kích. Bên trong trực thăng được rừng để đựng cối, để tiếp liệu cho toán biết kích, không lo chuyện thù dù thù địch (có loại loại trực thăng CH-53. Những người Hoa Kỳ không vì nhiệm vụ cho QL/VNCH loại trực thăng này cũng như trực thăng võ trang Cobra). Tất cả mới vì được xếp xếp, chuồn bọ chuồn đảo để toán biết kích Hector-2 hoàn thành nhiệm vụ trao phó.

Sau đó toán Hector-2 được phi công Hoa Kỳ đưa đến căn cứ không quân Udorn bên Thái Lan, căn cứ này rừng rừng lớn cạnh Đồi Thốt Khổng Loại Hoa Kỳ. Tiếp theo, toán biết kích lên trực thăng và được bay ngang qua đất Lào, xâm nhập vào miền bắc Việt Nam.

Những người lính đã thuyết trình, bãi đáp có vẻ hoang vu, không có người, cách xa làng mạc, trạm lính Bắc Việt. Trong khu vực có giồng suối những cây róc rách, các biết kích quân có thể hình dung thú rừng đi ăn đêm, mò xuống suối uống nước. Đi đi m quá lý tưởng và rất an toàn cho toán biết kích xâm nhập. Tất đó toán Hector-2 có thể xuống phát những chuyên xâm nhập, dò thám đường mòn HCM.

Hợp đoàn trực thăng bay vào bãi đáp, những người lính cùng viên thiếu tá Hoa Kỳ đưa toán biết kích đi xâm nhập, cũng phải mất tay khiêng những thùng tiếp liệu ra nhanh chóng. Ai cũng cười nói vui vẻ, các biết kích quân cũng vui vẻ (những đi cảm trọng), đưa tay lên vẫy khi trực thăng cất cánh bay trở về căn cứ không quân Udorn.

Chỉ được năm phút, tiếng tròng đèn tiểu liên AK-47 bắn vào toán biết kích đang xếp xếp những thùng cạnh tiếp liệu, vẫn còn trong bãi đáp trực thăng. Mọi người nhìn nhận thấy nhanh chóng, họ đã đổ vào bẫy.

Toán phó Vũ Văn Chi, cùng với một biết kích tên Huân bắn trọng liên làm để ch im tiếng súng và những tan bắn đi. Huân tiến lên, với những tiếng súng cạnh để ch, rồi bắn những tiếng súng để liên nổ đòn, làm anh ta trúng đèn, ngã xuống. Sau đó tiếng súng gia tăng càng ngày, Hoàng Đình Kha

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

bắn trúng đạn vào tim, chết tức khắc, máu chảy ra lênh láng trên mặt đất. Tiếng súng đả liên, tiếng liên cựa đả ch v n n đ u, có l h mu n gi t t t c toán biết kích Hector-2, thay vì bắn ph đ u đ ti n lên b t s ng.

Thi u úy Đ ng Đình Thúy ch huy ba biết kích quân ch ng tr , ông ta b th ng vào tay. M t biết kích quân bắn trúng đạn vào đầu, hai ng i khác đã trúng đạn n m ch t. Toán biết kích Hector-2 b trí r i rác xung quanh bãi đáp tr c thng, ch đ i “đòn” k ti p c a l c l ng an ninh, biên phòng mi n b c. Nh ng đ ch quân ch c ng c l i v trí, ch ch a dám xung phong.

Đ n sáng hôm sau, tr i m a t m tã, toán biết kích Hector-2 đã phân tán ra t ng toán nh , chu n b rút ra kh i bãi đáp “T Th n”, t n đ ng kh năng m u sinh, thoát hi m.

Đêm tr c, toán phó Vũ Văn Chi, Ng u n Ng c Nghiã và T ng Văn Thái đã ch y thoát ra kh i bãi đáp đ n m t hang đ ng l n. H đ nh sáng hôm sau đi ti p, nh ng lính B c Vi t đã đ n bao vây. H kêu gi ba ng i lính biết kích b c ra kh i hang, đ u hàng. Chi căn đ n Nghiã và Thái, đ anh ra tr c, n u b h b n, c ba s chi n đ u cho đ n h t đ n r i t sát. Chi b c ra kh i hang, b t c khí gi i và trói b ng dây đ n th i. H u h t nh ng biết kích quân s ng sót trong toán Hector-2, đ u b b t trong bu i sáng hôm đó. Riêng hi u thính viên Ng u n Văn Đ nh l n tr n trong r ng đ c tám ngày m i b b t.

B t n công b t ng , quá s m, toán biết kích Hector-2 ch a k p báo cáo v Nha K Thu t. Trong th i gian hu n luy n Long Thành, toán biết kích đã đ c đ n dò, ph i báo cáo v trong vòng hai m i phút, sau khi xu ng bãi đáp. H n n a, hi u thính viên Ng u n Văn Đ nh l n tr n đ c đ n tám ngày. Ng i hi u thính viên th hai là Nghiã b b t vào sáng hôm sau cùng v i toán phó Vũ Văn Chi, cũng đã quá th i h n ph i báo cáo. Đ u này Nha K Thu t trong Saigon cũng có th suy lu n ra, toán biết kích Hector-2 đã b b t, b gi t (đúng c hai).

Sau khi b b t và gom l i, toán biết kích biết đ c lính B c Vi t t n công h thu c trung đoàn biên phòng. H đóng quân đ c theo con đ ng chi n l c, làm nhi m v b o v an ninh cho các đ n v B c Vi t trên đ ng di chuy n qua Lào ngang qua t nh Qu ng bình. Lính B c Vi t trong đ n v biên phòng này phát âm gi ng Qu ng Bình, h đ c s h tr c a các huy n đ i đi ph ng, đ b o đ m các biết kích quân không th ch y thoát.

Hector-1: Ng u n H u Luy n, Bùi Quang Cát, Vũ Đình Giao, Ng u n M nh H i, Ng u n Ng c

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vđh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Lâm, Hoàng Đình M, Tr n H u Th c, Nguy n Văn Th y, Tr n Văn Ti p, Đ Văn T nh, Nguy n Văn Toàn, Đ Văn T , Tr n H u Tu n, Đinh Văn V ng, Mai Nhu Anh, Nguy n Văn Do, Nguy n Văn Dũng, Lê Ng c Kiên, Âu D ng Quy, Hà Trung Huân.

Hector-2: Đ ng Đình Th y, Vũ Văn Chi, Nguy n Văn Đ nh, Hoàng Đình Kha, Nguy n Ng c Nghĩa, T ng Văn Thái, Tr ng Sĩ B o, Ngô Ph ng H i, Mai Văn H c, Nguy n Văn Huân, Nguy n Văn Hùng, Ph m Ng c Linh, Nguy n Văn Th m, Vũ Văn Tu n, Nguy n Duy V ng, Nguy n Văn Nuôi, Nguy n Ng c Anh, Nguy n Nh Anh, Nguy n Đình Lành, Tr n Qu c Quang, Nguy n Cao S n, Tr ng Nam Trang, Hoàng Văn Tr ng, Nguy n Văn Tr ng, Nguy n Ti n Đ o, Tr n Văn Tú, Lâm L i, Th ch Phan, Xiêng S n.

B T Đ U CH NG CU I

Trong mùa Hè năm 1967, đ n v MACV-SOG g i nh ng đ i n v n sai l c cho nh ng toán bi t kích ho t đ ng n i mi n b c, nh toán bi t kích Hadley. Đó là m t trong nh ng ch ng trình nh m đánh l c h ng, qu y r i mi n b c.

Sau khi chính quy n Hoa K ra l nh ng ng th bom mi n b c t mùa Xuân năm 1968, m t toán chuyên viên tình báo CIA, b Qu c Phòng Hoa K đ n Saigon (MACV-SOG) đ nghiên c u tình tr ng an ninh c a các toán bi t kích ho t đ ng ngoài b c, d a vào nh ng đ i n v n g i đ i n và đi các toán. Và đ n mùa Hè, h k t lu n t t c các toán bi t kích ho t đ ng n i mi n b c đ u n m trong tay đ ch quân.

Toán chuyên viên cũng cho r ng đ i p viên đ n đ c (singleton) Ares cũng đã b b t luôn. Đ i u này làm các sĩ quan trong đ n v MACV-SOG nghi n rằng, nh l i năm 1964, sau chuy n th bom mi n b c l n đ u tiên, hôm 5 tháng Tám, đ i p viên Ares đã t v vui s ng, thích ti p t c đ i bom.

CHU N B TRAO TR TÙ BINH

Đ n cu i năm 1971, các tù binh bi t kích đ c giam gi trong ba nhà tù chính (national level): nhà tù Trung ng s 1, ngo i ô th tr n Lào Cai, g n biên gi i Vi t-Trung, nhà tù Tân L p g n

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Phú Thọ, trong đường bờ sông Hồng, và hàng ngàn tây nam Hà Nội, và nhà tù Hoàng Bộ trên những ngôi nhà mới của hàng ngàn đông bắc thành phố ven biển Hòn Gai. Những đồng nghiệp viên đơn độc (singleton) được phân phối ra mới trong ba nhà tù khác trên, những quy định Hà Nội có xếp xếp trong việc giam giữ tù binh.

Những người tù đầu tiên được đưa tới trại tù Phong Quang ra Tân Lập hay Hoàng Bộ là những hình thức viên trong các toán biết kích. Trại tù Tân Lập cũng giam giữ những biết kích quân biết trên đất Miên và Lào. Nhóm tù cùng với Phong Quang có 47 người tù biết kích mà chính quy định miền bắc liệt kê họ vào thành phố "Không thể có thể". Họ được đưa đến nhà tù "Phổ Lộ", mới tên theo hàng giờ cho nhà tù Trung ương số 1.

Đến nhà tù "Phổ Lộ", họ được chia vào trại K1, lúc đó không có tù nhân, chỉ có vài người đang xây thêm mới lán (barrack) thêm ba. Trại đây họ gặp lính Lê Chí Chấn, những nhai trong toán Cancer, mà đến đầu tiên gặp Thanh Trì. Chấn lúc đó là người tù thông minh. Đầu năm 1972, mới toán tù biết kích khác được đưa tới nhà tù Quyết Tiến lên Phổ Lộ, nâng tổng số tù biết kích lên 167 người. Hai nhóm tù biết kích được giam trong hai lán phân biệt, có tường ngăn cách.

Trong tháng tiếp, những người tù biết kích được "học tập" để tài "Trao trả tù binh" và trong thời gian này họ không phải đi lao động. Và họ được cán bộ chính trị "an ủi" rằng "Thức ăn, Nhà Nước có nghĩ đến các anh, và hy vọng các anh được trở về với gia đình. Đó là do các anh tận công chúng tôi. Chính các anh xâm lăng miền bắc, với ý để lật đổ chính quy định. Các anh đã vi phạm luật pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đứng ra các anh không được trở lại do, những vì chính sách khoan hồng của Nhà Nước, Nhà Nước sẽ cử xét hỏi các anh để quyết định, các anh có được trở về với gia đình hay không".

Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hiệp định Đình Chiên Paris được ký kết. Các tù biết kích trong nhà tù Phổ Lộ được đưa về kho trong hiệp định. Họ phần lớn tin rằng sắp được trở lại do. "Tôi cũng không ai liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam để được trao trả".

Các tù binh biết kích được đưa trở về trại K1 trong tháng Hai năm 1973, cán bộ đem vào trại máy may để may quần áo mới. Chiếc máy may làm việc 24 tiếng đồng hồ mới ngày hoàn tất nhiệm vụ nhanh chóng. Mọi người tù được hai bộ quần áo mới, túi vải để đồng hành trang và mũ vải. Những cán bộ thân thiện lái, chở vào kho, sắp phát cho tù nhân đúng lúc (trao trả tù binh).

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Vài tuần lễ sau, trong thời gian vẫn để trao đổi tù binh vẫn đang diễn ra, các tù biết kích muốn tìm một cán bộ nhà giam để hỏi, khi nào họ sẽ được trao trả (vẫn miễn nam) và như thế nào. Họ không thể gặp với chủ huy trại giam, thì u tá Ngô Bá Toàn, vì ít khi ông ta vào trong khu nhốt tù. Cuối cùng họ gặp thì u úy Xy, trưởng ban “cải huấn” và phó tá của ông ta, trưởng ban sĩ Hào Liêu. Câu trả lời thì nghe thì nghe của họ làm các biết kích quân như trên trả lời xuống đất.

“Đừng mong!”, hai người cán bộ của chúng tôi và trả lời. “Đừng mong, một người nào trong các anh được trao trả. Nếu các anh được biết biết hi vọng để nh, không có để u kho nào như các anh. Hoàn toàn không! Tuy nhiên đừng không!”

“Có mà. Tất cả những ai liên quan đến cuộc chiến Việt Nam.”

Cán bộ Xy chúng tôi để u chúng tôi. Các biết kích quân có cảm thấy như trả lời để đang xếp để. Cuối đêm, họ được nghe đài phát thanh Quân đội Nhân Dân qua loa phóng thanh với các cuộc trao đổi tù binh bên bờ sông Thạch Hãn. Số tù binh được trả lời cho miễn nam bị u gặp ba bên lễ n sẽ được trả lời cho miễn nam. Rồi đến lễ tất các tù binh Hoa Kỳ được trao trả ...

Để để u tháng Hai năm 1973, các tù binh Hoa Kỳ bị giam giữ ở Hà Nội được chuyển giao cho để để Hoa Kỳ và để sang căn cứ không quân Clark ở Philippines. Tất đây, các tù binh Hoa Kỳ được khám sức khỏe, qua thời kỳ “an ninh”. Một thì u tá Lực Quân để a một số người để để để các cơ quan dân chính (của Hoa Kỳ) ở Saigon bay qua Philippines để nghe những tù binh Hoa Kỳ trả với thuyết trình.

Những người để để để có thể để để những câu hỏi liên quan thì u vẫn để để tù binh chiến tranh đã được cơ quan An Ninh Quốc Phòng để nh nghĩa. Cũng cơ quan này trong năm 1965 đã để để để u và MACV-SOG và cho rằng những biết kích quân xâm nhập miễn nam bị để để để u tin thì u tình báo giá trị.

Những không may cho với để để để cho cơ quan An Ninh Quốc Phòng (DIA), trung tá Hải Quân Charles Trowbridge, ông ta không có hỏi sẽ nào với các biết kích quân Việt Nam ký giao kèo làm việc cho đến với MAVC-SOG. Thế ra cơ quan An Ninh Quốc Phòng chủ lo cho người Hoa Kỳ, nên không để để để câu hỏi với các biết kích quân Việt Nam vẫn còn bị giam giữ ở miễn nam bị Việt Nam.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

Ngái tù binh Hoa Kä cũäi cùng đäc trao trä vào ngày 1 tháng Tä năm 1973. Sau đó trung tá Trowbridge phäi biết nhân viên trong ban làm viäc, nên bä qua luôn chuyän các biät kích quân Viät Nam. Theo nhäng báo cáo trä ở đây, các biät kích quân đã chät, và näu hä vän còn säng thì chính quyän VNCH phäi lo cho hä, chä không phäi chính quyän Hoa Kä.

Trong sä nhäng công dân Hoa Kä (dân chính) đäc trao trä có Larry Stark và Bob Olsen. Hai ngái Hoa Kä này bä giam cänh phòng biät kích quân Viät Nam: Lê Văn Ngung, Nông Văn Hinh và Mäc A Tài trong khu träi giam B, nhà tù Tranh Trì. Nhäng đäu hai ngái nói ra, phía đäi diän Hoa Kä không ai thêm đä ý (Sä phän cäa gän 400 tù biät kích vän còn bä giam giä).

Trung úy Nguyän Quäc Đät thuäc Không Quân VNCH, đäc các tù biät kích coi nhä anh hùng. Ông Đät cũng bä giam cänh mäi miän bäc, và đäc nhiäu tù binh Hoa Kä nhäc đän. Hä lên tiäng chính quyän Hoa Kä phäi làm đäu gì cho ông Đät. Và qua sä can thiäp cäa ngái Hoa Kä, phi công Nguyän Quäc Đät đäc trao trä, cùng väi phi công Phan Thanh Vân, ngái lái chiäc C-47 chä biät kích MACV-SOG bä bän räi ở Ninh Bình ngày 1 tháng Bäy năm 1961.

Không phäi tät cä các biät kích quân đäu bä bät ở ngoài bäc, chín trong sä mäi biät kích quân Viät Nam trong toán Illinois bä bät ở bên Lào cùng väi trung sĩ TQLC Hoa Kä Frank Cius và trung sĩ Ronald Dexter, träng toán biät kích đäu đäc Bäc Viät trao trä bên bä sông Thạch Hãn. Trong đó có Nguyän Văn Chiän, ngái thông ngôn trong toán biät kích. Riêng biät kích quân thä mäi Hà Văn Sän vì thái đäng oan cä nên không đäc trao trä.

Nhân viên làm viäc đäi quyän đäi tá William LeGro thuäc cä quan DAO phäng vän Nguyän Văn Chiän đä biät sä phän toán biät kích Illinois, cùng väi trung sĩ Dexter (không có trong danh sách trao trä). Chiän cho biät, chiäc träc thăng Chinook chä toán biät kích Illinois bä bän räi trên đät Lào và cä toán bä quân đäi Bäc Viät bät säng. Trên đäng áp giäi toán biät kích ra Hà Nội, khi đi ngang qua Thanh Hóa, trung sĩ Dexter bä giät chät.

Nhäng khi anh Chiän đòi tiän läng cäa anh ta kä tä ngày bä bät, ngái phäng vän anh... hät hoäng! Cä quan DAO báo vä văn phòng cä quan Tình Báo Quäc Phòng (DIA) ở Washington vä tiän läng cäa các biät kích quân... Ngái Hoa Kä bäc täc.

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

TUYỆT THỂC PHẪN ĐỂI

Cấm phẫn vì bở bở rở i, các biết kích quân tở chở c cuở c tuyệ t thở c phẫn đở i, bở t đở u tở ngày 4 tháng Sáu năm 1973. Thiở u tá Toàn ra lỏ nh cho lính canh gác “Đở p tan nhỏ ng mỏ mỏ ng chỏ ng đở i”. Câu chuyở n sau đây đở đở c nhiở u cở u biết kích quân kở lỏ i.

Mỏ t toán lính bở o vở, võ trang tiở u liên AK-47, xông vào lỏng F3 đánh đở p tù nhân. Hỏ dùng bảng súng đánh và lừa tù nhân ra khỏ i lỏng. Nhiở u ngỏ đỏ i bở lỏ i ra sỏn. Sau đỏ, hỏ cho chó Berger vào trong lỏng, cỏ n xẻ nhỏ ng ngỏ đỏ i chỏ a ra kỏ p.

Ra đở n ngoài sỏn, các tù nhân đở đỏ c các cai tù đở ng hàng dài cỏ m cỏ m sỏ t “đón chào”, vung tay đánh đở p, cho đở n khi ngỏ đỏ i tù bở lỏ t đở n cuỏ i hàng, rỏ i bở lỏ i vào cỏ m biết giam. Mỏ y cai tù khác cũng xông vào đánh tiở p cho đở n khi tù nhân bở t tở nh.

Các tù nhân bở cỏ m chân trên bở (làm giỏ đỏ ng) bở ng xi mắng. Đỏ i nỏ đỏ c lỏ nh cho tở nh lỏ i rỏ i bở đánh tiở p cho đở n khi ngỏ t xỏ u lỏ n nỏ a. Nguyỏ n Văn Tân, Vũ Viỏ t Tỏ nh, Đỏ ng Công Trình, Nguyỏ n Huy Khoan, Mỏ c A Tài, Nguyỏ n Văn Trinh, Đỏ ng Đĩnh Thúy, Trỏ n Quỏ c Đỏ nh, Nguyỏ n Văn tở p, Nông Tỏ p, Nông Văn Hình, trông nhỏ nhỏ ng tở m giỏ rách đính đở y máu.

Tiở p theo nhà tù Phỏ Lu báo đở ng. Tỏ t cỏ cai tù, lính canh, bở o vở đở đỏ c huy đở ng đở n bao vây khu K1. Lúc đỏ, thiở u tá Toàn không có mỏ t, thỏ đỏ ng úy Nguyỏ n Văn Tuỏ n phỏ i đỏ i diỏ n vỏ i nhỏ ng khó khỏn đởng xỏ y ra trong khu giam tù biết kích. Lỏ dĩ nhiên, ông ta không sỏ đỏm biết kích, chỏ sỏ bở mỏ t viỏ c. Ông ta nói lỏ n “Các anh sỏ phỏ i đỏ i diỏ n vỏ i thỏ c tở, chúng tôi hoàn toàn kỏ m soát các anh. Các anh nỏ m trong bàn tay chúng tôi, chỏ cỏ n bỏp mỏ nh, các anh sỏ chỏ t hỏ t. Chúng tôi nhỏ tay các anh mỏ i thỏ đở đỏ c. Ai nghĩ rỏ ng làm chuyở n này là đở u tở t, cỏ tiở p tở c tuyệ t thỏ c, chúng tôi sỏ thanh toán tở t cỏ”.

Ba biết kích quân can đở m bở đỏ c ra. Lỏ u Chí Chỏ n, mỏ t ngỏ đỏ i nhỏ i trong toán Cancer bở bở t trong vỏ nh Bỏ c Viỏ t năm 1966, bở đỏ c lên trỏ đỏ c mỏ t thỏ đỏ ng úy Tuỏ n, phỏ nh ngỏ c áo nói lỏ n “Ông có giỏ i cỏ bỏ n đở! Bỏ n đở! Lỏ cỏ ng sỏ n khỏt máu! Cỏ bỏ n tôi đở!”

Thỏ đỏ ng úy Tuỏ n, không ngỏ mỏ t ngỏ đỏ i tù biết kích phỏ n đỏ ng nhỏ thỏ. Ông ta quay lỏ ng bở ra

Biết kích quần mất tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

ngoài, để cai tù khoá cửa lại. Không dè gộp nhúng trộm ng húp khó x, thộm ng úy Tu n quy t để nh r t t “Không làm gì cả, v n t t h n làm đi u sai”.

Thi u tá Toàn, để c tin v i quay tr v nhà tù Ph Lu. Ông ta để t ban tham m u đi th ng để n lán F2. Nhìn đám tù biết kích ti u t y vài giây, thi u tá Toàn nói nh nh “Các anh th t là đi, các anh làm chuy n đi t. Tôi sao các anh tuy t th c? Các anh nhìn nhau mà xem, các anh r t m y u. Các anh đang ch t l n mòn, ai là ng i thua thi t? Chính các anh là nh ng ng i ph i ch u để ng. Các anh nên ăn u ng để l y l i s c kh e, r i m t ngày nào đó, biết đâu, Đ ng s để cho các anh tr v v i... gia đình. S để c trao tr (cho VNCH).

Thi u tá Toàn nói ti p “Các anh th t là điên r . Tôi để c nghe nói các anh mu n để c trao tr theo b n hi p để nh Paris. Chúng tôi đã cho các anh biết rõ... Nh ng ngoài kh nă ng, quy n h n c a tôi. Còn chuy n các anh mu n chúng tôi th anh Th y (Thi u úy QLVNCH Đ ng Đình Th y, c v n toán Hector-2), tôi có th gi i quy t ngay... s th anh ta ra trong chi u nay. Tr l i b n hi p để nh Paris, rõ ràng ngoài th m quy n c a tôi. Tôi ch là ng i gi chìa khóa (nhà tù). Khi Nhà N c ra l nh làm đi u này, đi u n , chuy n đó ph i xong. Khi Nhà N c ra l nh đàn áp, chúng tôi ph i th ng tay. Nhà N c mong tôi làm tròn nhi m vu.”

Đó cũng là l n để u tiên ông ta dùng ch “trao tr”... Nh ng đã quá mu n mắ ng cho nh ng ng i tù biết kích. Thi u tá Toàn k t thúc “Các anh mu n chúng tôi th anh Thúy ra. Chúng tôi s th ra n i trong chi u hôm nay. Các anh để ng ý ch ? Ph i ăn u ng tr l i để gi gìn s c kho ”. Cu c “đi chi n” k t thúc êm th m. Đ n tháng B y, t t c tù biết kích trong hai lán F1, F2 để c l nh chu n b di chuy n. Nh ng th t ra h ch chuy n 21 ng i tù “s ng s” để a lên nhà tù Quy t Thăng.

TR L I NHÀ TÙ QUY T TH NG

Trong nhà tù Quy t Th ng, đám tù biết kích m i để c chuy n lên, b b t kh u ph n ăn, ph i làm vi c lao để ng nhi u gi h n ph i ph i vi t b n ki m th o. Nh ng ng i không ch u vi t b n ki m th o: Lê Văn Ngung, Nguy n Minh Châu, Đ ng Đình Th y, Tr n Ng c Bình... để u b t ng vào khu k lu t... cùm biết giam.

Mùa đông n i mi n b c năm 1973 b t để u có “hi u q a” để i v i nh ng ng i tù biết kích, v i ch để ăn u ng không để no, thi u dinh để ng. M t hôm cán b vào phòng giam Lê văn Ngung

Biết kích quân mới tích...

Tác Giả: Vdh

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 18:21

và Nguyễn Văn Tốp, họ nhìn thấy nhiều sợi tóc trên nền nhà, nghi ngờ tù nhân dúi tóc vào lam, dao cạo râu.

“Dao cạo râu đưa ra đây ngay. Ai cho phép các anh cắt tóc?”. Lê Văn Ngung trả lời “Tôi bрить tóc”. Trả lời xong anh Ngung đứng dậy, đưa tay lên vuốt mái tóc, mới ít sợi tóc rơi xuống đất. Tháng Mười Hai năm đó, chín người tù biết kích động cho ra khỏi khu biệt giam: Lê Văn Ngung, Hoàng Văn Văn, Hoàng Tân, Nguyễn Văn Tốp, Hoàng Ngọc Chính, Nông Văn Hình, Lê Ngọc Kiên, Trần Quốc Đĩnh và Lưu Chí Chin. Các bạn biết kích khác nhìn thấy người nào cũng chỉ còn baxter, nhưng không được 40 kí lô.

“Anh là ai?” Lê Ngọc Kiên, mới biết kích trong toán Hector-2 lên tiếng hỏi.

“Anh biết tôi à?” Lê Văn Ngung trả lời. Cả hai người bị giam chung năm 1969 trong trại tù Phong Quang và trong nhà tù Phú Lu năm 1973, và kết thân với nhau. Lúc đó họ không còn nhận ra người bị động cảnh ngộ.

Thời gian trôi qua. Đến tuần lễ đầu trong tháng 5 năm 1975, cán bộ vào phòng giam sung sướng cho đám tù biết kích biết “Chúng tôi đã giành phóng Saigon. Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ. Người quyên đã đầu hàng.”

Tất cả biết kích quân đứng xuống đất. Họ tái tái không biết hỏi gì thêm. Rồi được cho xem hình ảnh đoàn chiến xa Bắc Việt di chuyển trên xa lộ Biên Hòa tiến vào Saigon. Trả lời đó họ vui cho riêng cán bộ chồm khoác lác, tuyên truyền cho họ mới niềm tin... Nhưng bây giờ, những người từng thành phố Saigon đứng lính Bắc Việt trên đường... và khắp miền.

Đến cuối năm 1977, các tù biết kích được đưa lên trại tù Tuyên Quang gần biên giới Hoa Việt. Đến năm 1978, lại đóng tình hình căng thẳng giữa Trung Cộng và Việt Nam, Vòng A Cựu và Lê Trung Tín, cùng với một số tù hình khác, trốn thoát qua biên giới Trung Hoa. Họ là hai người tù biết kích đầu tiên và cũng là duy nhất trốn thoát khỏi gông cùm nhà tù.

Dallas, Texas

Vdh